

# Seattle Fire Prevention Division

220 3<sup>rd</sup> Avenue South

Seattle, WA 98104-2608 Email: [permits@seattle.gov](mailto:permits@seattle.gov)



## โปรแกรมการตรวจสอบสภาพรถขายอาหารเคลื่อนที่ระดับภูมิภาค

ซีแอตเทิลเข้าร่วมโปรแกรมใหม่ที่ชื่อโปรแกรมการตรวจสอบสภาพรถขายอาหารเคลื่อนที่ระดับภูมิภาค โดยปัจจุบันรถขายอาหารเคลื่อนที่จะได้รับการตรวจสอบตามรายการตรวจสอบในระดับภูมิภาคจาก [แผนกดับเพลิงที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้](#) และการตรวจสอบดังกล่าวจะได้รับการรับรองในแต่ละปีโดยแผนกดับเพลิงทุกที่ที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ รวมถึง Seattle Fire Department. หากคุณแสดงหลักฐานการตรวจสอบจากเขตอำนาจศาลใดก็ตาม คุณจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรถขายอาหารเคลื่อนที่ที่มีส่วนลดจากเขตอำนาจศาลเกือบทุกแห่ง รวมถึงในซีแอตเทิล ซึ่งในแต่ละเขตอำนาจศาลที่คุณจะขายอาหารเคลื่อนที่นั้นกำหนดให้ต้องใช้ใบอนุญาตด้วย นอกจากนี้ต้องทำการตรวจสอบตามรายการตรวจสอบระดับภูมิภาคแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจทำการตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อมาถึงจุดจอดในระหว่างเปิดขายอาหาร เพื่อรับประกันว่าจะปลอดภัยตลอดปี.

## ใบอนุญาต

ในซีแอตเทิล [ทั้งใบอนุญาตประกอบธุรกิจรถขายอาหารเคลื่อนที่และการตรวจสอบสภาพรถขายอาหารเคลื่อนที่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 422](#)

ดอลลาร์สหรัฐ (รหัสใบอนุญาตคือ 8206-TRK)

แต่ถ้าคุณยื่นสำเนารายการตรวจสอบตามรายการตรวจสอบในระดับภูมิภาคที่ดำเนินการโดยเขตอำนาจศาลอื่นภายใน 12 เดือนก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจรถขายอาหารเคลื่อนที่ในซีแอตเทิลจะลดลงเหลือ 352 ดอลลาร์สหรัฐ (รหัสใบอนุญาต 8206-RGL) คุณอาจได้รับเงินคืนในกรณีที่ได้อำนาจดำเนินการใบอนุญาตในซีแอตเทิล และเขตอำนาจศาลอื่นเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ ดาวนี่โหลดแบบฟอร์มใบอนุญาตได้จากเว็บไซต์ของเราที่ <http://www.seattle.gov/fire/business-services/permits#howtoapplyforapermit>

## การตรวจสอบ

รถขายอาหารเคลื่อนที่ของคุณต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากแผนกดับเพลิงทุกปี เขตอำนาจศาลทุกแห่งที่เกี่ยวข้องจะใช้ [รายการตรวจสอบการตรวจสอบระดับภูมิภาค](#) ในระหว่างที่มีการตรวจสอบ และอาจมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในแต่ละเขตอำนาจศาล คุณอาจแสดงหลักฐานการตรวจสอบที่ผ่านการอนุมัติแล้วในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าให้กับเขตอำนาจศาลที่เข้าร่วมโปรแกรม แทนการตรวจสอบเพิ่มเติมประจำปีในแต่ละเขตอำนาจ

ในซีแอตเทิล เมื่อคุณได้รับใบอนุญาตแล้ว คุณอาจเริ่มต้นขายอาหารได้เลย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจำ Seattle Fire Department จะเดินทางมาหาโดยไม่นัดหมาย เพื่อตรวจสอบสภาพรถขายอาหารเคลื่อนที่ของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน 12 เดือนถัดไป

ไม่จำเป็นต้องนัดเวลาตรวจสอบ หรือขับรถขายอาหารเคลื่อนที่ไปตรวจสอบในสถานที่ที่กำหนดไว้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะใช้รายการการตรวจสอบ [ระดับภูมิภาค](#) ในระหว่างการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว

คุณจะได้รับรายงานการตรวจสอบทางอีเมล

โปรดพิมพ์และจัดเก็บสำเนารายงานการตรวจสอบไว้ร่วมกับใบอนุญาตเพื่อใช้เป็นหลักฐานการตรวจสอบในระดับภูมิภาคเมื่อเดินทางไปยังเขตอำนาจศาลอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้

เรื่องที่ควรพิจารณาคือ การตรวจสอบของซีแอตเทิลอาจดำเนินการได้ทุกเมื่อในช่วงหนึ่งปีหลังจากคุณได้รับใบอนุญาตแล้ว และคุณจะไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบที่สมบูรณ์จนกว่าจะมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

หากพนักงานตรวจสอบไม่สามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ของรถขายอาหารเคลื่อนที่ของคุณในระหว่างปี

และคุณไม่ได้ยื่นหลักฐานการตรวจสอบระดับภูมิภาค คุณอาจต้องนำรถขายอาหารเคลื่อนที่มารับการตรวจสอบ ณ สถานที่ที่กำหนด โปรดทบทวนข้อมูลบนเว็บไซต์ของแต่ละเขตอำนาจศาลเมื่อเลือกเขตอำนาจศาลที่คุณจะนัดหมายเวลาตรวจสอบรถขายอาหารเคลื่อนที่

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรถขายอาหารเคลื่อนที่และการตรวจสอบระดับภูมิภาค – ข้อมูลของซีแอตเทิล – 1 มิถุนายน 2021